



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ.๐๔๐๑/ ๖ ๑๑๔

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีการเลื่อน) โดยนายสินาด อ่อนน่วม ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๘ ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวชนิษฐา ทิรัญสุทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

- เรื่อง** การสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบเชิงลึก (Cooperative Audit through System : CATS) ระบบเงินให้กู้ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- โดย** นายสินาถ อ่อนน่วม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 228 ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 228 ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
- ปี** พ.ศ. 2566

การศึกษาเรื่อง การสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบเชิงลึก (Cooperative Audit through System : CATS) ระบบเงินให้กู้ กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจและระบบการควบคุมภายในธุรกิจของสหกรณ์ กรณีการให้เงินกู้แก่สมาชิก ศึกษากระบวนการการสอบบัญชีด้านการให้เงินกู้ และลูกหนี้เงินให้กู้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ โดยศึกษาลักษณะทั่วไป โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายใน การดำเนินธุรกิจ ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์ การวางแผน การตรวจสอบ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนการสรุปผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์

ผลการศึกษารูปได้ว่า การดำเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีทุนดำเนินงาน จำนวน 116,855,805.50 บาท มีลูกหนี้เงินให้กู้ – สุทธิ จำนวน 36,262,268.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งในระหว่างปี ให้เงินกู้แก่สมาชิก จำนวน 23,998,828.98 บาท ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้คงเหลือ 199 ราย มีลูกหนี้ผิดนัด 42 ราย มีดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ จำนวน 3,721,762.37 บาท และมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3,033,165.31 บาท สหกรณ์มีการให้เงินกู้หลายประเภทตามระยะเวลาการผ่อนชำระคืน และมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน มีความเสี่ยงที่สหกรณ์จะตั้งค่าคงที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และมีความเสี่ยงที่การคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ไม่ถูกต้อง ดังนั้น

การตรวจสอบด้วยมือ อาจไม่ครอบคลุม และต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ จึงต้องนำโปรแกรมช่วยตรวจสอบเชิงลึก (CATS) มาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม นำมาซึ่งหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ และบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และของสหกรณ์ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้พนักงานเกิดความตระหนักและเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการควรตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประสานความร่วมมือกันในการติดตามข้อบกพร่อง และกำกับดูแลให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่เป็นพนักงานราชการในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- โดย** นายสินาด อ่อนน่วม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 228 ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 228 ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
- ปี** พ.ศ. 2566

ในปัจจุบันสหกรณ์มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลข้อมูลมากขึ้นประกอบกับการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสหกรณ์เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 และโปรแกรมที่ปรับปรุงเพิ่มเติมรวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through System : CATS) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานราชการในฐานะผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แก่พนักงานราชการในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี เพื่อให้พนักงานราชการมีความมั่นใจและมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถนำแนวทางไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป